
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปี  สมัยที่   ๒   ของปี   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งที ่  ๑/๒๕๖๓ 
วันที ่  ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
***************************** 

ผู้มาประชุม  จำนวน  ๑๒   คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน      -   คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๒๑  คน 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ 
   - นางสาวยุพดี  สีโนนม่วง  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   
     ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง   อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 
   ๑.๒  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

-  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่ทั ่วราชอาณาจักร  ตั ้งแต่วันที ่  ๒๖  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  คราวที่  ๑  
ออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  นั้น 
-  รัฐบาลได้ดำเนินการบรรดามาตรการต่าง ๆ  อันจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือโรคโควิด – ๑๙  ทั ้งการห้ามออกนอกเคหสถาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  การกำจัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  การห้ามเข้าพื้นที่
เสี่ยง  และการให้อาคารหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค  รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์
ต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยั งไม่สิ้นสุด  ยังมียอดผู้ติดเชื้ออยู่  
และเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ใน
ระดับรุนแรง  ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ  รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน เป็นสำคัญ  จึงมีความจำเป็น
จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ ่ง   ตั ้งแต่วันที ่  ๑  
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  จนถึงวันที ่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓   โดยระหว่างนี้รัฐบาลก็ยัง
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่ าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  
 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑  การรับรองรายการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี ๒๕๖๓          
       ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่   ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลาพอสมควร          
แตไ่ม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่แรก ของปี  ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  
  เมื่อวันที่   ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓   ด้วยมติ ดังนี้ 
 

/รับรอง... 



รับรอง  ๑๐  เสียง  
ไม่รับรอง    -  เสียง  
ขาดประชุม     -   คน 
งดออกเสียง   ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
ประธานสภา  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด  ได้ขอเสนอญัตติการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดในสมัยประชุมนี้   เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล           
โนนสะอาดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจากในการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
 

หรือโอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่   ให้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  และข้อ ๒๙   ซึ่งในการนี้นายกเทศมนตรีตำบล
โนนสะอาดได้ยื่นขอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓  
จำนวน  ๓  รายการ  และโอนงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  ๒ รายการ   รวมทั้งสิ้น  ๕  รายการ  
ซึ่งจะให้ที่ประชุม  ได้พิจารณาทีละรายการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้  และก่อนที่
สภาจะได้ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอให้ท่านนายกได้แถลงหรือชี้แจงรายละเอียดสำหรับการขอโอน
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในคราวนี้  เชิญครับ 
 

นายกเทศมนตรี  - ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนี้ 
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการเลื่อยโซ่ยนต์  (ตามบัญชีแนบท้าย) 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเก้าอ้ีทำงานและโต๊ะทำงาน  (ตามบัญชีแนบท้าย) 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการของครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  ตรงตามลักษณะการใช้
งานมากขึ้น  และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย  ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอน
งบประมาณด้านงบลงทุนเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  และข้อ  ๒๙   ตามรายละเอียดที่นำเสนอแล้วในเบื้องต้น สำหรับ
รายละเอียดขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ  ด้วยครับ 
 

ประธานสภา  ๓.๑  การพิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ๒๕๖๓    
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคนชี้แจงครับ  ขอเชิญครับ 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
(ผู้อำนวยการกองคลัง) พ.ศ. ๒๕๖๓  และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเก้าอ้ีทำงาน  โต๊ะเข้ามุม  และโต๊ะ 
ทำงาน   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการของครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  ตรงตาม 

/ลักษณะ... 



ลักษณะการใช้งานมากขึ้น  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย  ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณด้านงบลงทุนเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๙   ตามรายละเอียดดังนี้คะ  (ตามบัญชีแนบท้าย  หน้า ๒ - ๓)   
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการเก้าอ้ีทำงาน  งบประมาณ  ๑๐,๘๐๐  บาท 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  หน้า  ๗๓  รายการที่  ๑ 
   ข้อความเดิม  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๓ ตัว  (กองคลัง)  

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๕ 
ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๑ ตัว  (กองคลัง)  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๕ 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการโต๊ะเข้ามุม  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  หน้า  ๗๓  รายการที่  ๒ 
   ข้อความเดิม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม จำนวน  ๑ ตัว (กองคลัง) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๔ 
ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม จำนวน  ๒  ตัว (กองคลัง) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๔ 
 

/๓.แผนงาน... 



 
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการโต๊ะทำงาน  งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  หน้า  ๗๔  รายการที่  ๑ 
   ข้อความเดิม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว  (กองคลัง) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๑ 
ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน  ๑  ชุด / ๓ ชิ้น และจำนวน ๒ ตัว   (กองคลัง) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๒๑ 
 

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร  และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
สภาฯ  แต่ไม่มีผู้ใดอภิปราย ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
รายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา 

 

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
    เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตามรายการดังกล่าว  ด้วยมติดังนี้ 
   อนุมัติ  ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
   ขาดประชุม - คน  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ประธานสภา   ๓.๒  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นคนชี้แจงตามข้อ  ๓.๒.๑   ขอเชิญครับ 
 

๓.๒.๑  เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  กองคลัง  ตามเอกสารแนบฯ 
นางรักษิณา  หลาวมา  ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
(ผู้อำนวยการกองคลัง) พ.ศ. ๒๕๖๓  และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเก้าอ้ีทำงาน   และโต๊ะทำงาน  
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  จึงขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย  ซึ่ง
การโอนงบประมาณด้านงบลงทุนเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗   ตามรายละเอียดดังนี้คะ  (ตามบัญชีแนบท้าย  หน้า ๔)   

 
 

/โอนลดจาก... 



 โอนลดจาก 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเก้าอ้ีทำงาน 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๐,๘๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐,๘๐๐   บาท 
 โอนลดครั้งนี้    ๘,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน   ๒,๔๐๐ บาท 
 รวมโอนลด    ๘,๔๐๐ บาท 
 โอนไปเพ่ิมใน 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการโต๊ะทำงาน 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๔,๐๐๐  บาท งบประมาณก่อนโอน  ๔,๐๐๐   บาท 
 โอนเพ่ิมครั้งนี ้   ๘,๔๐๐  บาท งบประมาณหลังโอน      ๑๒,๔๐๐  บาท 
 รวมโอนเพ่ิม   ๘,๔๐๐   บาท 
ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร  และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 

สภาฯ  แต่ไม่มีผู้ใดอภิปราย ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติเห็นชอบและอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา 

 

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์   
    ตามรายการดังกล่าว  ด้วยมติดังนี้ 
   อนุมัติ  ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
   ขาดประชุม - คน  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ประธานสภา  ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ที่เก่ียวข้องเป็นคนชี้แจงตามข้อ  ๓.๒.๒   ขอเชิญครับ 
 

๓.๒.๒  เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  สำนักปลัดเทศบาล  ตามเอกสารแนบฯ  
นางเนตรดาว  แสนเภา  ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ) พ.ศ. ๒๕๖๓  และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  
รายการเลื่อยโซ่ยนต์  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ดังกล่าว  ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความ
จำเป็นในการใช้งานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด    จึงขออนุมัติสภาในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย  ซึ่งการโอนงบประมาณ
ด้านงบลงทุนเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗   สำหรับรายละเอียดมีดังนี้คะ  (ตามบัญชีแนบท้าย  หน้า  ๑) 

 โอนลดจาก 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการเงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔,๒๘๗,๔๘๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,๐๓๗,๒๒๙   บาท 
 โอนลดครั้งนี้       ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒,๐๒๒,๒๒๙ บาท 
 รวมโอนลด       ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

/โอนไปเพ่ิม... 
 



 โอนไปเพ่ิมใน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   รายการเลื่อยโซ่ยนต์ 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้     ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน     ๒๐,๐๐๐   บาท 
 โอนเพิ่มครั้งนี้      ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน           ๓๕,๐๐๐ บาท 
 รวมโอนเพ่ิม      ๑๕,๐๐๐   บาท 
 

ประธานสภา  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร  และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ - สอบถามว่าทำไมต้องโอนงบประมาณเพ่ิม  งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ใช่ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ใช่หรือไม่  และตามใบเสนอราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม  ๒   เครื่องเป็นจำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐   

บาท  ทำไมต้องโอนเพิ่มเป็น  ๓๕,๐๐๐  บาท 
 

นายสุนทร นูสีหา  - ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดซื้อและราคากลางของเลื่อยโซ่ยนต์ว่า  ทางเทศบาลได้สอบถามราคาโดยการ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) สืบราคาเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว  ปรากฏว่าตามใบเสนอราคานั้นเป็นราคาเมื่อ ๓ เดือนก่อนที่จะประชุมสภา 

เป็นราคาเงินสดหน้าร้าน  และราคาดังกล่าว  ณ  ปัจจุบันอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนจากราคาเดิมเล็กน้อย  
และอาจมีการนำเข้าครุภัณฑ์ดังกล่าว  จึงทำให้ราคาที่ตั้งไว้เพ่ือจัดซื้อนั้นเป็นการประมาณราคาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของราคา  ณ  วันที่จัดซื้อ  ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรป่าไม้ที่กำหนดไว้ 

 

ประธานสภา  - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้ามีให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
 

นายชาญชัย ชาติพหล - สอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ว่าการนำเสนอรายละเอียดการโอน 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) งบประมาณต่อสภาฯ  นั้น  ให้นำเสนอรายละเอียดที่ชัดเจน ครบถ้วน   ทั้งด้านราคา  ลักษณะ  ปริมาณ

และงบประมาณการจัดซื้อ  ใบเสนอราคาก็ควรเป็นปัจจุบัน พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรราคาครุภัณฑ์ท่ีจะ
จัดซื้อกับงบประมาณที่โอนนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร  เพ่ือให้สภาได้ทราบรายละเอียดโดยชัดเจน  ก่อนที่จะ
ทำการโอนงบประมาณดังกล่าว  ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงต่อสภาฯ ได้ทราบด้วยครับ 

 

นายสุนทร นูสีหา  - ได้อธิบายเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ  และการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมในครั้งนี้นั้น 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓  นั้น  เนื่องจากเป็น 

ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทางเทศบาลจึงได้สืบราคาตามท้องตลาด  ปรากฏว่าราคาตาม
ท้องตลาดต่อเครื่องขณะนั้นไม่เกินเครื่องละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  จึงได้ตั้งงบประมาณไว้  ๒  เครื่อง ๆ 
ละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็นตั้งงบประมาณไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  แต่ในการจัดซื้อตามระเบี ยบฯ  
เทศบาลจะต้องจัดซื้อตามราคาของกรมทรัพยากรป่าไม้จึงจะถูกต้อง  และในช่วง  ๓  เดือนก่อนที่จะ
ประชุมสภา  ทางเทศบาลได้สอบถามราคาจากกรมทรัพยากรป่าไม้ได้ราคาตามใบเสนอราคาที่ได้แจ้ง
สภาฯ  ทราบแล้วนั้น  ซึ่งเมื่อเราจะจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  ราคา  ณ  ปัจจุบันอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้น
จากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากองค์ประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์นั้นอาจจะสั่งเข้ามาหรืออาจจะต้องเพ่ิมเงินใน
การจัดซื้อเพ่ิมเติม  จึงทำให้ต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ิมเติม และโอนงบประมาณไว้เผื่อราคา  ณ  วันที่
จัดซื้อเพ่ิมข้ึน  จะได้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการไม่ต้องโอนงบประมาณเพ่ิมหลายรอบ  ทั้งนี้ทั้งนั้น
การอนุมัติโอนงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับมติสภาฯว่าจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่และจำนวนเท่าใด  แต่ทาง
เทศบาลก็จะจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ  ประหยัดงบประมาณของเทศบาล  และก่อประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในพื้นท่ีต่อไปครับ  จึงขอชี้แจงให้สภาฯ  ทราบครับ 
 

ประธานสภา  - ตามท่ีสภาฯ  ได้สอบถามเพ่ือทราบราคาท่ีตั้งเผื่อไว้เพราะอะไรนั้น  และรายละเอียดประกอบการ 
จัดซื้อนั้น  เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะอีก
หรือไม่ครับ  เชิญครับ 

/นายบุญชู... 
 



นายบุญชู นินสะคู - ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์แต่ละประเภท  เจ้าหน้าที่ต้องสอบถามราคาให้ชัดเจน 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ก่อนการตั้งงบประมาณ  และต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อต่อไป 
 

ประธานสภา  - ตามท่ีสภาฯ  ได้สอบถามเพ่ือทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  และทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
รายละเอียดดังกล่าว  และเหตุผลในการตั้งราคาเผื่อไว้แล้วนั้น  ทางสภาฯ ได้ทราบเหตุผลดังกล่าวดี
แล้ว  ประธานสภาฯ  ได้สอบถามสมาชิกว่ามีท่านใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ  
อีกหรือไม่  แต่ไม่มีผู้ใดอภิปราย ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติเห็นชอบและอนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายตามรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา 

 

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์   
    ตามรายการดังกล่าว  ด้วยมติดังนี้ 
   อนุมัติ  ๙ เสียง  ไม่อนุมัติ  ๒ เสียง 
   ขาดประชุม - คน  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  - ได้ให้ที่ประชุมเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืน ๆ อีก 
 

นางรักษิณา หลาวมา - ไดน้ำหารือเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ที่มีปัญหาการคืนเงินตั้งแต่ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน  มีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ 

ชุมชนทั้งสิ้น  ๖  กลุ่ม  และมีหนี้ค้างชำระคืน  ๑๙๖,๐๐๐ บาท   รายละเอียดดังนี้ 
   กลุ่มท่ี  ๑ หมู่ที่  ๑  กลุ่มปลูกพืชตามฤดูกาล จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท 
   กลุ่มท่ี  ๒ หมู่ที่  ๒  กลุ่มเลี้ยงโค  จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   กลุ่มท่ี  ๓ หมู่ที่  ๔  กลุ่มปลูกพริก  จำนวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท 
   กลุ่มท่ี  ๔ หมู่ที่  ๖  กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์  จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   กลุ่มท่ี  ๕ หมู่ที่  ๗  กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   กลุ่มท่ี  ๖ หมู่ที่  ๘  กลุ่มร้านค้าชุมชน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ทางกองคลังได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายนิติกร เทศบาลตำบลโนนสะอาดให้ดำเนินการรับเรื่องเพ่ือติดตามและ 

ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแล้วคะ  เนื่องจากเรื่องนี้ทางเทศบาลจะต้องติดตามให้กลุ่มส่งคืนเงินทั้ง
ก้อน  แต่  ณ  ปัจจุบันทางกลุ่มแต่ละกลุ่มท่ีกล่าวไปข้างต้นนั้นยังไม่ได้ส่งคืนเงินเลย  ซึ่งทางกองคลัง
ได้นำเรื่องให้ทางนิติกรติดตามเรื่องนานแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด  จึงขอแจ้งให้สภาฯ  
ทราบ  เพ่ือจักได้หาแนวทางในการจัดการแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรดี  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อเทศบาล  
และอาจเกิดการติดตามทวงหนี้สินทางกฎหมายต่อไป 
 

ประธานสภา  - ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งต่อสภาฯ  เรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนั้น 
เพ่ือให้สภาฯ  ได้ทราบและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  และขอความร่วมมือให้แจ้งกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
ในพ้ืนที่ทราบและให้ดำเนินการนำส่งคืนเงินทั้งจำนวนด้วย  ถ้าทางกลุ่มยังไม่ส่งเงินคืนทางเทศบาลจะได้
ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป จึงแจ้งให้สภาฯ  ทราบ   ในส่วนของฝ่ายกฎหมายขอให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบช่วยชี้แจงต่อสภาฯ  ทราบด้วยว่าการดำเนินการนั้นไปถึงไหนแล้ว  ขอเชิญครับ 
 

นางสาวยุพดี สีโนนม่วง - ได้ชี้แจงว่า  ในส่วนของงานกฎหมายนั้น  ดิฉันได้รักษาการณ์ฯในตำแหน่งนิติกรเทศบาล 
(นักจัดการงานทั่วไป) ขอเรียนให้สภาฯ  ทราบว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา  ไม่ได้รับการติดต่อขอชำระหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนแต่ 

อย่างไรเลย  ซึ่งต้องคืนเงินตั้งแต่ ๗-๘ ปีที่แล้ว  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือทักท้วงทุกปี  
เรื่องนี้ต้องดำเนินการต่อคือให้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนทั้ง  ๖  กลุ่มคืนเงินทั้งสิ้น  ๑๙๖,๐๐๐  บาท  

/ภายในเดือน... 



ภายในเดือนกันยายนนี้  แต่อาจจะไม่ทันในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  นี้  จึงอยากให้ทางสภาฯ ตั้งเงิน
ยอดหนี้ก่อน  และให้ดำเนินการติดตามทวงหนี้ต่อไป  ซึ่งในช่วงนี้จะต้องติดตามแล้วเพ่ือการติดตาม
ยอดหนี้ทั้งหมดเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามระเบียบ  กฎหมาย  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหน้าต่อไป 
 

ประธานสภา  - ตามท่ีฝ่ายกฎหมายของเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องเก่ียวกับลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนั้น 
   สภาฯ  ได้รับทราบแล้ว  และขอฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยติดตามแจ้งให้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ 

ทราบและรีบคืนเงินทั้งจำนวนให้กับเทศบาลต่อไป  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 
 

นางภาวิณี พุทธศรี - ขอชี้แจงเกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือแจ้งให้สภาฯ ทราบว่าตอนนี้เรายกฐานะจากองค์การ 
(ปลัดเทศบาล)  บริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลนั้น  เราจะต้องคืนเงินให้กับพัฒนาชุมชนจังหวัด  เพ่ือให้ 

ถูกต้องตามระเบียบ  ซึ่งทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงและติดตามมาโดยตลอด  และทาง
เทศบาลได้สรุปยอดหนี้  ณ  ปัจจุบัน  เพ่ือแจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบและติดตามคืนยอดเงินดังกล่าวต่อ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต่อไป  และแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบตามกฎหมาย             
ในวันนี้จึงแจ้งให้สภาทราบว่าเหลือกลุ่มใดบ้างที่ยังไม่ชำระ  และเป็นยอดเงินทั้งสิ้นเท่าไร  เพ่ือจะได้
หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
 

ประธานสภา  - เรื่องเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่มีปัญหามานานแล้ว  ทางเทศบาลจึงได้แจ้งให้สภาทราบ  เพ่ือ 
ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว  ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ในวันนี้ทาง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้สภาทราบและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการอยู่  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบต่อไป  มีสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 

นายประเสริฐ ตลับเงิน - ขอสอบถามเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลฯ  ตามที่ได้จัดตั้งโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ต่าง ๆ  ด้านงบลงทุน  งานโครงสร้างในเทศบัญญัติฯ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  นั้น  ในตอนนี้ 
   ทางเทศบาลได้ดำเนินการโครงการใดไปแล้วบ้าง  และในตอนนี้กำลังดำเนินการโครงการใดบ้าง 
   ซึ่งขณะนี้งบประมาณ  ๒๕๖๓  ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง  เหลืออีกไม่ก่ีเดือนก็จะสิ้น 
   งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๓  แล้วนั้น  จึงขอสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าได้ดำเนินการไป 
   ถึงไหนอย่างไรแล้วบ้าง  และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร   และอีกเรื่องหนึ่งขอสอบถามเรื่องพันธุ์ข้าว 
   ซึ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูทำนา  ทางชาวบ้านมีความต้องการพันธุ์ข้าวเพ่ือเพาะปลูกตามฤดู  จึงขอสอบถาม 

ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดว่าสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่  และมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร         
เพ่ือนำไปแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบต่อไป 

 

ประธานสภา  - เรื่องงานโครงการก่อสร้าง  งบลงทุน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓  นั้น 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช่วยชี้แจงให้สภาฯ ทราบด้วยครับเชิญครับ 
 

นายยุทธภูมิ สุขบิดา - กระผมในนามตัวแทนของกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ขอชี้แจงต่อสภาเพ่ือทราบว่า 
(นายช่างโยธา)  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓  ได้ตั้งโครงการไว้ทั้งสิ้น  ๑๓  โครงการ ทางกองช่าง 

ได้เสนอโครงการดังกล่าวไปหมดแล้ว  ถ้าไม่มีอะไรติดค้างก็คงดำเนินการแล้วเสร็จ  เหลือแต่การแก้
แบบรายละเอียดต่าง ๆ  ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก  ๔  เดือนก็จะสิ้นงบประมาณ  ๒๕๖๓  แล้ว  ทางกอง
ช่างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณให้จงได้ครับ  ส่วนในระยะเวลางบประมาณ  ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมานั้น  ทางเทศบาลได้ดำเนินการตามงบซ่อมแซมไปใกล้จะหมดแล้ว  และก็กำลังดำเนินการ
ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 
 

ประธานสภา  - ขอเพ่ิมเติมในส่วนของกองช่าง  ในระยะเวลาที่เหลืออยู่  ๔  เดือนจะสิ้นงบประมาณนั้น  ก็ขอฝาก 
  ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยครับ  เพ่ือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   
 

/และสามารถ... 



และสามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที  จึงขอฝากไว้ด้วยนะครับ  ในส่วนของ 
พันธุ์ข้าวที่ท่านประเสริฐ  ตลับเงิน  ได้สอบถามไว้นั้น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงให้สภาฯ 
ทราบด้วยครับเชิญครับ  ว่าทางเทศบาลมีแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง  เชิญครับ 
 

นายชุมพล  ทาแก้ง - กระผมขอเรียนต่อสภาฯ ทราบว่าในเรื่องของพันธุ์ข้าวนั้น  ทางเทศบาลได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง 
(นักวิชาการเกษตร) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่น  สหกรณ์ชุมแพจำกัด  และ สกต.ขอนแก่น 
   ซึ่งในปีที่แล้วแล้งมาก  การจัดหาพันธุ์ข้าวก็มีปัญหาเช่นกัน  ในปีนี้ราคาพันธุ์ข้าวก็เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว   
   ทำให้ขาดแคลนพันธุ์ข้าว  ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลอยู่ครับ 
   จึงขอแจ้งให้สภาฯ  ทราบ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา  - ในส่วนของเรื่องพันธุ์ข้าวนั้น  ในปีที่ผ่านมาแล้งมากไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้ตามที่ต้องการ    
  ทำให้ขาดแคลนพันธุ์ข้าว  และในปีนี้พันธุ์ข้าวจึงมีราคาสูงเพ่ิมข้ึน  แต่ทางเทศบาลก็พยายามหาแนวทาง 
  ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่อยู่  โดยได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ 
  ความคืบหน้าประการใด  ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะได้นำแจ้งในคราวต่อไป 
 

นายบุญชู  นินสะคู - ขอสอบถามเก่ียวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ว่าได้ดำเนินการอย่างไร 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน COVID-๑๙  ที่ไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชน 
   ซึ่งกระผมอยากทราบว่าทางเทศบาลมีแนวทางและจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับ 
 

ประธานสภา  - ในส่วนของการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน  COVID-๑๙  นั้น 
  ทางเทศบาลมีวิธีในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือไม่อย่างไร  เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ

 ในช่วงวิกฤติแบบนี้  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  
 

นายฉลาด บุญสะอาด - กระผมในนามตัวแทนของเทศบาล  ขอเรียนให้สภาฯ  ทราบเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพว่า 
(รองปลัดเทศบาล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒  โดยจ่ายเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของ 

ทุกเดือน  โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพหรือใน
นามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  ได้
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   ซึ่งการจ่ายเงิน
ลักษณะเดิมเป็นการปฏิสัมพันธ์  พบปะกัน  จึงเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อดังกล่าว  เพ่ือให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด  และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว  ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดจึงมีแนวทางในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ โดยหลีกเลี่ยง
การชุมนุมคนมาก  โดยมีวิธีการและแนวทางดำเนินการดังนี้ 
๑. การชุมนุมผู้รับเบี้ยยังชีพต้องไม่เกิน ๕๐  คน 
๒. ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
๓. ผู้มารับบริการต้องถูกตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) 
๔. ผู้รับบริการต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร 
เพ่ือเป็นการป้องกันดังกล่าวทางเทศบาลได้แนะนะให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร  
หากผู้มีสิทธิ์ไม่มีบัญชีธนาคารอาจมอบอำนาจให้ผู้เกี่ยวข้องรับโอนเงินแทนได้  เทศบาลได้ทำหนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน  เพ่ือแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทราบในเบื้องต้นแล้วนั้น เพ่ือประชาชน 
จักได้เข้าใจ  และป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว  และถ้าเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ทางเทศบาลอาจจะ
ออกไปแจกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้านและชุมชนเช่นเดิม  จึงขอแจ้งต่อสภาเพ่ือทราบ 
 

/ประธานสภา... 
 



ประธานสภา  - ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙  นั้น  เป็นไป 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่างดการชุมนุมและอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  ซึ่งทางประชาชนได้
ปฏิบัติตามได้ดีแล้ว  แต่ในทางปฏิบัติทางเทศบาลมีหนังสือชี้แจงต่อประชาชนไม่ชัดเจน  แต่มีเจตนา
ปฎิบัติตามนโยบายฯ  ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือคลุมเคลือไม่ชัดเจน  ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและ
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการไปรับเบี้ยยังชีพ  ทำให้เกิดปัญหาขึ้นประชาชนสับสน  เกิดความวุ่นวายขึ้น
ในชุมชน  ซึ่งทางสภาฯ อยากให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือชี้แจง และอธิบายให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน  
จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อไป  จึงขอฝากทางเจ้าหน้าที่ว่าให้สื่อสารกับประชาชนให้ดี  โดยเรียกคณะ
ผู้บริหาร  สภาฯ  ผู้นำหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประชุม
ปรึกษาหารือกัน  เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติและชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  เข้าใจ  และ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาอีก  เป็นการงดการแพร่เชื้อ สนองนโยบายของ
รัฐบาลอย่างแท้จริง  เรื่องต่อไปขอฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติงานทุก ๆ ด้านให้ดี  หารือเพ่ือ
หาแนวทางบริการจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจน  และถูกต้องต่อไป  ไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาอีก  
เพ่ือนำพาเทศบาลสู่ความสำเร็จ  มีการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือความอยู่ดีกินดีมีความสุขของ
ประชาชนตำบลโนนสะอาด  อยู่ที่เราทุกคนร่วมมือกันครับ  ขอฝากด้วยนะครับ 

 

นายชาญชัย ชาติพหล - ขอสอบถามเก่ียวกับปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ที่กำลังดำเนินการอยู่ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ  เพราะได้ตรวจสอบเห็นว่าโครงสร้างยังไม่ 

เรียบร้อย  โดยเฉพาะบานประตูทางเข้าห้องประชุมสภามีช่องโหว่ อยากทราบว่าประตูดังกล่าวใช้บาน
เดิมหรือมีการก่อสร้างข้ึนใหม่ครับ  เพราะเห็นเป็นการปรับปรุง  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 

นายยุทธภูมิ สุขบิดา - ขอเรียนให้ทราบว่า  ณ  ตอนนี้อาคารดำเนินการใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่วนเรื่องประตูนั้น   
(นายช่างโยธา)  เป็นประตูเดิมทีย่้ายออกจากจุดเดิม  มาติดตั้งในจุดใหม่  และยังเก็บงานไม่เรียบร้อยดี  จึงทำให้ 

มองเห็นช่องว่างระหว่างประตูเดิม  เดี๋ยวจะแจ้งให้ช่างเก็บงานให้เรียบร้อยต่อไปครับ 
 

นายฉลาด บุญสะอาด - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น  จะไม่มีแค่จุดนั้นจุดเดียว  แต่เนื่องจากการปรับปรุงสำนักงาน 
(รองปลัดเทศบาล) มีทั้งของเดิมและของใหม่  เพ่ือประหยัดงบประมาณ  ช่างจึงมีการออกแบบที่ต้องใช้ของเดิมและ 

ของใหม่ร่วมกัน  เพราะวัสดุบางอย่างยังใหม่และใช้งานได้ดีอยู่  จึงใช้ของเดิมได้  แต่ถ้าวัสดุอันใดที่
เก่า  ชำรุด  และไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่  เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย แข็งแรง  และ
ประหยัดงบประมาณ 
 

ประธานสภา  - การก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานดังกล่าว  ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ตรวจรับด้วย 
  ให้ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ  เพ่ือความปลอดภัยแข็งแรง และประหยัดงบประมาณของ 

เทศบาลต่อไป  มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงหรือสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้ามีเชิญครับ 
 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ – ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดยุงลาย  ในปี  ๒๕๖๓  ซึ่งช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีการระบาด 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ของไข้เลือดออกได้  ทางเทศบาลมีแนวทางในการป้องกันและกำจัดยุงลาย  เพ่ือป้องกันไข้เลือดออก 

อย่างไรบ้าง  อยากให้ทางเทศบาลเตรียมยาเพ่ือฉีดพ่นยุง  หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เตรียมการเพ่ือ
จัดการกับเรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างไร  ขอสอบถามครับ 
 

นายฐิติวัฒน์ ชะรา - ในส่วนของงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสะอาด  มีการเตรียมตามโครงการกำจัดยุงลายที่ผ่านมา 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) เทศบาลมีปัญหาเรื่องเครื่องพ่นหมอกควัน ในปีที่แล้วได้จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  และปีนี้ก็พร้อม 
   ดำเนินการพ่น   ส่วนการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

/นางสาวยุพดี... 
 
 



นางสาวยุพดี สีโนนม่วง - ขอเพ่ิมเติมในส่วนของการพ่นยากำจัดยุงลายนั้น  ในแต่ละปีจะต้องมีการเปลี่ยนยา  เพ่ือลดอาการ 
(นักจัดการงานทั่วไป) ดื้อยาของยุง  จึงจะพ่นก่อนไม่ได้  ฉะนั้นถ้ามีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเกิดขึ้น  จึงจะพ่นยาตาม 

แหล่งของยุงต่อไปคะ  
 

ประธานสภา  - ในปีนี้ทางเทศบาลมีเครื่องพ่นหมอกควันแล้วแต่ยังไม่เพียงพอและชำรุดบ่อย  เกิดจากการใช้งานที่ไม่ 
ถูกต้อง  ทำให้เครื่องเสียหายและซ่อมบ่อย  เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุดและซ่อมบ่อย ๆ  ทำ
ให้การดำเนินการสะดุด  และไม่สามารถใช้งานได้ทันต่อเหตุการณ์   เพ่ือความชัดเจน  รวดเร็ว  และ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง มีความรู้
ความสามารถใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันได้อย่างถูกวิธี  สามารถซ่อมเครื่องได้เอง  จึงเสนอให้ทาง
เทศบาลพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  
 

นายเลิศ พรมลิ  - การขุดลอกอ่างหนองบัว  บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๓  ณ ตอนนี้ได้ขุดลอกไปเรียบร้อยแล้วนั้น 
(รองนายกฯ)  แต่การระบายน้ำสู่ลำน้ำเชิญ  เดิมเป็นท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐  แต่ตอนนี้เป็นท่อขนาด  ๖๐   

จึงทำให้การระบายน้ำได้ไม่ดี จึงขอปรึกษาหารือกับสภาฯว่าเราจะหาทางเพ่ือบรรเทาทุกข์ของ
ประชาชนในพื้นท่ีของเราอย่างไรได้บ้าง  และขอประชาสัมพันธ์ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณ 
ขอบอ่างหนองบัว  เพราะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคชุมแพจะมีแผนการ 
ดำเนินการขุดลอกหนองบัวที่ยังไม่หมดต่อในปีต่อไป 
 

ประธานสภา  - การใช้หนองบัวร่วมกัน  เป็นอำนาจของบ้านหนองบัว  ให้บ้านหนองบัวทำประกาศได้เลย  เป็นป้าย 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  และประสานกับผู้นำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ชุมชนโดยนำวาระการประชุมตำบลและมีมติร่วมกันเพ่ือเห็นชอบเรื่องดังกล่าว มีท่านใดจะเสนอแนะ
หรือสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

 

นายเลิศ พรมลิ  - ขอฝากเจ้าหน้าที่ดูแลกระจกโค้งบริเวณบ้านหนองบัวด้วยนะครับ  มีการชำรุด  หัก  และล้ม 
(รองนายกฯ)  ประชาชนที่ไปพบได้เก็บไว้ให้แล้ว  จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกไปดูและทำการซ่อมแซม 

เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติด้วยครับ  ซึ่งมีหลายจุดที่หักล้มและชำรุด  ก็ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไปดู
ด้วยครับ 
 

ประธานสภา  - ขอเพ่ิมเติมครับ  ถ้าท่านใดพบเจอว่าวัสดุ  ครุภัณฑ์   ที่เป็นสมบัติของเทศบาลตำบลโนนสะอาด   
กรุณาถ่ายรูปไว้  และทำหนังสือแจ้งเข้ามายังเทศบาล  เพื่อทางเทศบาลจะได้ดำเนินการซ่อมแซมส่วน
ที่ชำรุดเสียหาย  เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  ส่วนเรื่องบึงหนองบัว  ให้ฝ่ายปกครองทำป้ายแจ้งเตือนว่า
ห้ามประชาชนทำการเกษตรหรืออย่างอ่ืน  เพราะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ  ทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างชัดเจน 
 

ประธานสภา - ได้ให้ที่ประชุมได้เสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอหรือแสดงคิดอีก จึงได้
กล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน     ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒  คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน    ๒๑ คน 
 
 

(ลงชื่อ)…………ฉลาด  บุญสะอาด...….… ผู้จด / บันทึก 
            (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
 



(ลงชื่อ)...........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง...........ผู้ตรวจ           
             (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ).............บุญชู  นินสะคู.............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญชู  นินสะคู) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
 

(ลงชื่อ)............สานิต  ชมภูมาตย์.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสานิต  ชมภูมาตย์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
 
 

(ลงชื่อ)............ประมวล  เกิดคำ.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายประมวล  เกิดคำ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 
 

 


